
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา  
สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที ่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 
 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  

5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม  
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ณัชพล  สงัวร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย  
3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์  
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
7 พ.จ.อ.ไพบูลย์  นามโน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลสามขา ไพบูลย์  นามโน  
8 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  

 
 

เมื่อถึงเวลา  09.0๐  น.  ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้ให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์
ประชุมจึ งน า เรี ยนประธานสภาเทศบาล และ ประธาน เปิดประชุม            
เวลา 09.10 น.  
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นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้      
มีเกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ในวันนี้ ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1. ตามที่ได้ไปประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้สถานที่ รร.ชุมชนบ้านหมากยาง เป็นศูนย์
รองรับผู้ป่วยสีเขียว/ศูนย์ CI (Community Isolation) นั้น ทางโรงเรียนยังมีการเรียนการสอน 
ในวันจันทร์ และวันศุกร์ จึงยังไม่มีความพร้อม เป็นเป็นศูนย์ CI  

2. และแจ้งจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อ.โพนทราย ทั้ง 5 ต าบล รวม 57 
หมู่บ้าน ได้มอบเงินสมทบ จ านวน 57,000 บาท ให้กับ รพ.โพนทราย 20,000 บาท 
ส่วนยอดท่ีเหลือ 37,000 บาท มอบให้ศูนย์กักตัวให้แต่ละต าบล 

3. ต้องขอขอบคุณ หจก.สิทธิกุลเครื่องนอน ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบที่นอน หมอน   
ผ้าห่มให้ศูนย์พักคอยต าบลสามขา (จากการประสานโดยท่านรองฯ อุษณีย์ พร้อมรับ
มอบสิ่งของร่วมกับประธานสภาฯ/สท.ทัศนา) เพ่ือส่งมอบให้กับเทศบาลต าบลสามขา  
ใช้ประโยชน์ต่อไป และขอขอบคุณ สท.อาภรณ์ ที่ได้ด าเนินการในส่วนของใบอนุโมทนา
บัตรมอบให้กับผู้บริจาคสิ่งของในครั้งนี้ด้วย วาระแจ้งให้ที่ทราบมีเพียงเท่านี้ เชิญคณะ
ผู้บริหารค่ะ  

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 

1. ด้วยมีหนังสือแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้
จัดโครงการเวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน
โปรแกรม Zoom และ Facebook Lived ผ่าน Facebook Fanpage เพ่ือเป็นเวที
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ที่รับถ่ายโอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้การรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่าน
ระบบเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผมขอให้ปลัดเทศบาลต าบลสามขา ได้เข้าร่วม
โครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นด้วย 

2. ตามท่ีได้มกีารหารือ เกี่ยวกับการเพ่ิมสถานที่รองรับผู้ป่วยสีเขียว/ศูนย์ CI (รร.ชุมชน
บ้านหมากยาง/รร.สามขาพิทยาคม) จ านวน 2 แห่ง นั้น จากข้อมูลที่ท่านประธานสภา 
แจ้งให้ทราบข้างต้น คือ รร.ชุมชนบ้านหมากยาง ยังไม่มีความพร้อม ก็จะเหลือแค่       
1 แห่ง ซึ่งหลังจากประชุมก็จะได้ไปส ารวจพ้ืนที่ร่วมกับ ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการจัดหาสถานทีร่องรับฯ ให้มีความเพียงพอต่อไป 

 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 



3 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทราบ  - วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป เชิญค่ะ 

ทราบ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

 - ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้รับ
รายงานการประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา แล้วนั้น             
ได้ประชุมในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลสามขา เพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564   

 - ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อไว้ในรายงาน
การประชุมครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ทราบ  - ได้ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ 
(สมัยที่ 2) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อมูลรายงาน
การประชุม หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา          
สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 11 เสียง 
และ งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  

   - ต่อไปวาระท่ี 2 เรื่องกระทู้ถาม ดังนี้ 
1. เรื่องโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน 

 (เสนอโดย นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)  

2. เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 
(เสนอโดย นายวุฒิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2)  

- ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอกระทู้ถามทั้ง 2 เรื่อง เพ่ือที่ผู้บริหารจะได้น า
เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมในคราวเดียว เชิญค่ะ 

 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 
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- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา   
เขต 1 ขอเสนอกระทู้ถามเรื่องที่ 1 ตามที่ผู้บริหารได้แจ้งให้ส ารวจข้อมูลการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างในแต่ละชุมชน นั้น ไม่ทราบว่าพิจารณาด าเนินการแล้วหรือยัง ค่ะ  

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายวุฒิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา   
เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถามเรื่องที่ 2 ขอเสนอท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยัง   
คณะผู้บริหาร เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากแยกบ้าน นายบุญโฮม     
จันส าโรง-บ้าน นางหรัด จ าปาหอม ซึ่งโครงการนี้ มีอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฯ ไม่ทราบว่าจะด าเนินการได้ในช่วงใด ครับ 

- ขอให้ผู้บริหารได้น าเรียนต่อท่ีประชุม เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุษณีย์ วินทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา   
ขออนุญาตที่ประชุมน าเรียนชี้แจงจากการรับฟังข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ เรื่องแรก เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน นั้น คณะผู้บริหาร ได้มี
การประชุมร่วมกับ ผอ.กองช่าง ในเบื้องต้นแล้วว่าการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจะ
ด าเนินการในรูปแบบเดิม/โซ่ล่าเซลล์ ซึ่งท่านนายกก็ได้มอบหมายให้กองช่าง ได้ไป
ศึกษาข้อมูลผลดี และผลเสียของการติดตั้งไฟฟ้าแต่ละประเภทก่อน เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินการ เรื่องที่สอง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ขอน าเรียนว่า
ด้วยภารกิจเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ประกอบกับงบประมาณที่เข้ามาไม่เพียงพอ     
กับท่ีตั้งไว้ จึงเป็นเหตุต้องให้ชะลอการด าเนินการโครงการๆ/กิจรรม ตามเทศบัญญัติไว้
ก่อน ขอบคุณค่ะ   

   ที่ประชุม  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอใหม่ 

  4.1 พิจารณาขอจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม โดยขอยกเว้นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    
ข้อ 89/1 งบประมาณ 1,230,500 บาท เพื่อด าเนินการโครงการป้องกันและ
แก้ไขการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เสนอโดยผู้บริหารท้องถิ่น) 

 - พิจารณาขอจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม งบประมาณ 1,230,500 บาทโครงการ
ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอโดยผู้บริหารท้องถิ่น 
เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ในวันนี้
คณะผู้บิหาร ขอเสนอเรื่องเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายวุฒิพงค์  แก้วงาม 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางอุษณีย์  วินทะไชย 
 รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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งบประมาณ 1,230,500 บาท เพ่ือด าเนินการตามโครงการป้องกัน และแก้ไข      
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) เทศบาลต าบลสามขา ประจ าปี 
2564 ดังนี้ (ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

หลักการและเหตุผล 
จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ช่วงเดือนเมษายน 

จนถึงปัจจุบันมีจ านวนอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และในวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวนมากกว่าวันละ 9,000 คน ท าให้เตียงส าหรับรักษาคนไข้มีไม่
เพียงพอ และมีการสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างท าให้ประชาชนที่ท างานอยู่ในจังหวัดที่มีความ
เสี่ยงสูง เดินทางกลับภูมิล าเนาเป็นจ านวนมากซึ่งมีทั้งประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไวรัสโคโรนา 
2019 แล้ว และผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 10 จังหวัดตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 34         
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 อาจท าให้เกิดการระบาดใหม่ในพ้ืนที่ต าบลสามขาได้ ทั้งนี้ทาง
อ าเภอโพนทราย จึงได้มีการประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาสถานที่ส าหรับกักตัว
แบบพ้ืนที่ หรือ Local Quarantine : LQ และศูนย์พักคอย community isolation : CI     
เพ่ือใช้ในการกักตัวบุคคลที่มีความเสี่ยง และเดินทางมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยง และตาม
ความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่ออ าเภอโพนทราย การประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2564 เรื่องการจัดตั้งศูนย์กักตัวเพ่ือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วย หรือผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง
สูงระดับชุมชน เพ่ือให้การกักตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักสาธารณสุข และเป็นการ   
บูรณาการสถานที่กักกันให้เป็นภาพรวมของระดับต าบลสามขา 

กอปรกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทวีความรุนแรง     
จึงส่งผลต่อรายได้เงินจัดสรรภาครัฐบาลไม่เป็นไปตามประมาณการที่เทศบาลต าบลสามขาตั้งไว้  
จึงท าให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เทศบาลต าบลสามขา        
จึงขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือด าเนินการตามโครงการป้องกัน และแก้ไขการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เทศบาลต าบลสามขา ประจ าปี 2564 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดตั้งศูนย์บริการกักตัวบุคคลที่มีความเสี่ยงใน LQ และศูนย์ CI 
2. เพ่ือคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง 
3. เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ไม่ให้ขยายตัวเป็นวงกว้าง 
4. เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อเดินทางกลับภูมิล าเนามีเตียงเพ่ือเข้ารับการรักษา 

เป้าหมาย 
1. เพ่ือกักตัวประชาชนที่มีภูมิล าเนาในต าบล และเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง 29 จังหวัด 
2. ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลสามขาปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

แนวทางการด าเนินการ 
- จัดท าศูนย์กักตัวส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูง เพ่ือรองรับประชาชนที่จะ

เดินทางเข้ามาในพื้นที่ (LQ) จ านวน 1 ศูนย,์ ศูนย์พักคอย (CI) จ านวน 2 ศูนย ์
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ระยะเวลาด าเนินการ 
- ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 

สถานที่ด าเนินการ 
- จัดตั้งศูนย์กักตัวส าหรับผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง 29 จังหวัด ทั้งหมด 3 ศูนย ์ 

งบประมาณ 
- เงินทุนส ารองเงินสะสม เทศบาลต าบลสามขา จ านวน 1,230,500 บาท ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

ค่าตอบแทน                  
- ค่าตอบแทน อปพร ในการปฏบิัติหน้าที่การดูแลสถานที่กักผู้ตดิเชื้อ (COVID-19) และสถานทีก่ัก
ตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น (อสม.)  ในการ
ปฏิบัติหนา้ที่การดูแลสถานที่กักผู้ติดเชื้อ (COVID-19) และสถานที่กักตัวผู้เดินทางมาจากพืน้ที่
เสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร (เช้า กลางวนั เย็น) จ านวน  60 คน ๆ ละ 40 บาท จ านวน 3 มื้อ 60 วัน 
- ค่าน้ าดื่ม 1,500 แพ็คๆ ละ 40 บาท 
ค่าวัสด ุ
- ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่เก่ียวข้องส าหรับท าจุดกักตัว 
- น้ ายาแอลกอฮอล์ 70 % แกลลอนๆ 10 ลิตร จ านวน 15 แกลลอนๆละ 2,000 บาท 
- ถุงมือแพทย์ (ใช้แล้วทิ้ง) ไซส์ L จ านวน 100 กล่องๆละ 350 บาท   
- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนฝา่มือ จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 1,300 บาท 
- ชุดPPE จ านวน 100 ชุด ๆ ละ 250 บาท 
- ชุดคลุม CPE (ใช้แล้วทิ้ง) จ านวน 150 ชุดๆละ 25 บาท 
- ถุงขยะอันตราย ขนาด 36x45 นิ้ว จ านวน 100 แพ็คๆละ 160 บาท 
- ถุงขยะสีด าขนาด 36 x 45  จ านวน 100 แพ็คๆละ 45 บาท 
- น้ ายาล้างห้องน้ า จ านวน 100 ขวด ๆ ละ 100 บาท 
- สายลรัดเคเบิ้ลไทป์ ขนาด 8 นิ้วจ านวน 10 แพ็คๆละ 65 บาท 
- หน้ากากอนามัย 100 กล่องๆละ 100 บาท 
- เครื่องพ่นละอองฝอย จ านวน 3 เครื่องๆละ 2,500 บาท 

216,000.- 
 
 

194,400.- 
 
 
 

432,000.- 
60,000.- 

 
48,200.- 
30,000.- 
35,000.- 

1,300.- 
25,000.- 

3,750.- 
16,000.- 

4,500.- 
10,000.- 

650.- 
10,000.- 

7,500.- 
๒. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  - ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับผู้กักตัว CI ศูนย์ตลาดเทศบาลต าบลสามขา(ตามแบบเทศบาล) 
  จ านวน 3 หลังๆละ 45,400 บาท 

 
136,200.- 

                      รวมเงินทั้งสิ้น (-หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-) 1,230,500.- 
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สถานที่ด าเนินการ 
1. ศูนย์กักตัว (LQ) วัดสามขาชัยมงคล   จ านวน  70  เตียง 
2. ศูนย์พักคอย (CI) ตลาดเทศบาลต าบลสามขา  จ านวน  54  เตียง 
3. ศูนย์พักคอย (CI) โรงอาหารโรงเรียนสามขาพิทยาคม จ านวน  39  เตียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ส านักปลัดเทศบาลต าบลสามขา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการกักตัว 100% 
2. ไม่มีการระบาดรุนแรงของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ต าบลสามขา 
3. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ไม่ให้ขยายตัวเป็นวงกว้างจนยากแก่

การควบคุม 
4. ผู้ที่ติดเชื้อที่เดินทางกลับภูมิล าเนามีเตียงเพ่ือได้เข้ารับการรักษา 

 

- ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89/1 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ
ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
ไดพิ้จารณาเพื่อด าเนินการตามโครงการต่อไป 

- ค่ะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลสามขา ก็ได้น าเรียนหลักการ และเหตุผล ถึงความ
จ าเป็นที่ต้องขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการป้องกัน และ
แก้ไขการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เทศบาลต าบลสามขา 
ประจ าปี 2564 ส าหรับการกักตัวแบบพ้ืนที่ Local Quarantine : LQ และศูนย์    
พักคอย community isolation : CI ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน จึงได้น าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขาพิจารณา และเพ่ือ
ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ ส าหรับด าเนินการตามโครงการต่อไป 

- มีท่านใดจะเสนอ หรือไม่ เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบล
สามขา ตามที่ผู้บริหารได้เสนอเพ่ือให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา พิจารณา
เกี่ยวกับการขอจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม งบประมาณ 1,230,500 บาท           
โครงการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ผมเห็นด้วย 
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในพ้ืนที่ต าบลสามขา และพ้ืนที่ต าบลใกล้เคียง         
มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากการเดินทางกลับภูมิล าเนาของพ่ีน้องที่มาจากพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยงสูง และเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19         
จึงจ าเป็นต้องจัดหาสถานที่/บริการส าหรับกักตัวให้กับพ่ีน้องประชาชนกลุ่มดังกล่าวฯ 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ 
รองประธานสภาเทศบาล 
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แต่ทั้งนี้ ก็ขอฝากให้ได้พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น และ
เหมาะสม ขอบคุณครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ผมก็เห็นด้วย ตามที่ผู้บริหารเสนอมาข้างต้นฯ ในการขอจ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสม งบประมาณ 1,230,500 บาท เพ่ือด าเนินการตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ ส าหรับการกักตัวแบบ 
Local Quarantine : LQ และศูนย์พักคอย community isolation : CI เพราะจะเห็น
ว่าสถานการณ์ Covid-19 ในพ้ืนที่ต าบลสามขา (พ้ืนที่สีแดง) จึงจ าเป็นต้องมีการเฝ้า
ระวังอย่างต่อเนื่อง ในส่วนนี้จึงขอให้พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกัน 
Covid-19 อย่างจ าเป็น และคุ้มค่า เพราะปัจจุบันเทศบาลต าบลสามขาของเรา         
ก็ใช้งบประมาณในส่วนของงบกลางเพ่ือด าเนินการดังกล่าวฯ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ       
จึงจ าเป็นต้องขอจ่ายเงินทุนส ารอง และหากสถานการณ์ Covid-19 ยังทวีความรุนแรง
อย่างต่อเนื่อง ผมจึงขอเสนอให้มีการเปิดบัญชีเพ่ือรับบริจาคในนามของศูนย์ฯ ต าบล
สามขา และเปิดรับบริจาคสิ่งของที่จ าเป็น เพ่ือที่จะช่วยให้มีงบประมาณ/ลดค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ได้ขอบคุณครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา    
เขต 1 ตามที่ผู้บริหารเสนอขอจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม งบประมาณ 1,230,500 
บาท เพ่ือด าเนินการตามโครงการป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส าหรับการกักตัวแบบ Local Quarantine : LQ และศูนย์พักคอย 
community isolation : CI ดิฉันก็เห็นด้วย และขอสนับสนุนให้มีการเปิดบัญชีศูนย์ฯ/
การเปิดรับบริจาคสิ่งของต าบลสามขา เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของงบประมาณ
เรา หรือไม่ก็จะได้มีงบประมาณมาเพ่ิมเติมเพ่ือบริหารจัดการศูนย์ฯ ส าหรับบริการ /
ช่วยเหลือพ่ีน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ เพราะทุกวันนี้การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ท าได้ง่าย ทุกคนสามารถเข้าถึงไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่ใด ก็สามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ ซึ่งที่ผ่านมาการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงิน/สิ่งของให้กับ
ศูนย์กักตัว/ศูนย์พักคอยต าบลสามขา ก็มีอย่างต่อเนื่อง แต่เพ่ือให้การด าเนินการรับ
บริจาคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอเสนอให้เปิดรับบริจาคศูนย์ฯ ต าบลสามขา เพียง
จุดเดียว ขอบคุณค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ผมก็เห็นด้วยตามที่ผู้บริหารเสนอขอจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
งบประมาณ 1,230,500 บาท เพ่ือด าเนินการตามโครงการป้องกัน และแก้ไขการ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ และขอสนับสนุนให้มีการเปิดบัญชีรับ
บริจาค ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ เพ่ือที่เทศบาลต าบลสามขา จะได้น ามาบริหาร
จัดการเพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับศูนย์บริการกักตัวฯ ต าบลสามขาต่อไป อีกทั้งจะเห็นว่า
การเปิดรับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนต าบลสามขา ไม่ว่าจะอยู่ศูนย์พักคอย/
ศูนย์กักตัว ยังผ่านในส่วนของกลุ่มบุคคลฯ/ผู้น าชุมชน ซึ่งเมื่อได้รับการบริจาคมา       

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นายสิริพงษ์ สิริวุฒิธรรม 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 
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ก็น ามามอบให้ศูนย์ฯ ต าบลสามขา ที่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งของบางอย่างอาจมีมาก
เกินความจ าเป็น ดังนั้น เทศบาลต าบลสามขาของเรา จึงควรเปิดรับบริจาคเพียงจุด
เดียว มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ผมเห็นว่าจะเป็นการดีมาก เพ่ือการบริหาร
จัดการจะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบคุณครับ 

- ค่ะ ที่ประชุมก็ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควรแล้ว ต่อไปจะขอมติที่ประชุม 
ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม งบประมาณ 1,230,500 บาท      
เพ่ือด าเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
ตามท่ีผู้บริหารเสนอข้างต้น ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ  11    เสียง 
- ไม่เห็นชอบ       -    เสียง 
- งดออกสียง      1    เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

- ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญค่ะ 
 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุธี สีจันดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 
ตามที่ ได้เสนอให้คณะผู้บริหาร พิจารณาแก้ไขปัญหาถนนคันคูกุด ม.5 นั้น ปรากฏว่า    
มีพ่ีน้องที่ใช้เส้นทางเป็นประจ าได้น าเงินส่วนตัวไปแก้ไขปัญหาจุดดังกล่าวฯ แล้ว จึงขอ
น าเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะบริหาร ไม่ทราบว่าจะชดเชยเงินคืนให้ได้
หรือไม่ ครับ 

- มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญผู้บริหารได้น าเรียนต่อท่ีประชุม ค่ะ 
 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุษณีย์ วินทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา    
ในวาระอ่ืนๆ ส าหรับการชดเชยเงินคืนให้คงไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะการ
ด าเนินการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ค่ะ 

- มีท่านใดจะเสนอ หรือสอบถาม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุม
วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 4 สิงหาคม 
2564 เวลา 09.00 น. ปิดประชุม เวลา 12.30  น. 

 

 
 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางอุษณีย์  วินทะไชย 
 รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นายสุธี  สีจันดา 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญสมัยแรก 
(สมัยที่ 1) คร้ังที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 
            ณัชพล   สงัวร    
                            ( ณัชพล   สังวร ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา 
 

 

             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564         
 
 
               กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 
 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน    พ.ศ. 2564 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) 
คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  


